



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และฉบับแก้ไขวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทอง พันทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ บัญชีรายชื่อฯ ให้ใช้ตามระดับผลการประเมินดีเด่น ดีมาก ตามแบบ ปผ.ขม.๔ ของแต่ละหน่วยงาน

ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

ของข้าราชการ โรงพยาบาลสันทราย

รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 -30 กันยายน 2564)

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีเด่น	น.ส.	รัตนา ไชยพองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
	นาง	พรทิพย์ อูสาหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	นันทวัน คำตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สุชัญญา ปัญญามณี	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
	นาง	ศิริวรรณ พิมาสน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	นาง	เสาวลักษณ์ เวชพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
	นาง	หทัยกาญจน์ การกะสัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ศิริรัตน์ วรรณจตุรพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ศรัญญา เศวตเศรษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ประภาพร พันธุ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สายพิณ คำไผ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สุภาพร ศรีนวล(แก้วควายงาม)	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ชนกพร บัวชุม	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	พิมภิลลา สุพรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	นาย	จิระพันธ์ ดวงบาล	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
	นาง	กาญจนา ทองมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย	อนุพงศ์ ศิริโชติตระการ	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
	นาง	จันทร์จิรา สุดใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สุพร มอรอยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ชนิษฐา พงษ์ศิริ	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	นารีรัตน์ พรหมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	พิมพ์วิมล ปันจันทร์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	พัชรินทร์ อินตะมุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	พรปวีณ์ สังฆบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ปานฤทัย บาลเย็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	พนารัตน์ สมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	อรพิมพ์ ศิริโชติตระการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	พรพรรณ เลียงประไพพันธ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ทักษิณา หาญจักรคำ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
	นาย	สาริน คำฟู	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ระดับ ดีเด่น	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
	น.ส.	นิศรา วัฒนานิวัด	ทันตแพทย์ชำนาญการ
น.ส.	ชลลดา บรรรเรียนกิจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	นันท์นภัส มาจิว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	รติณัฐ์ แสงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ศุภรดา ศิริแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	เครือวรรณ สนิธิคุณ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	
น.ส.	จันทร์จิรา จิตรภักดิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นาง	ศิริวรรณ คุณยศยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	ขวัญลดา พันธุ์เกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ณภัทร อินทจักร์	เภสัชกรชำนาญการ	
นาง	ณัฐกานต์ พลระภิญโญ	เภสัชกรรมชำนาญการ	
น.ส.	ทิพย์สุดา เปรมภูติ	เภสัชกรชำนาญการ	
น.ส.	นฤมล สะสมทรัพย์	เภสัชกรชำนาญการ	
นาง	ดาวเรือง อิ่มเอิบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	อัมพร รอดสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	ราตรี ทานะพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	พิมพ์ ศรีสกุล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
น.ส.	จุฑามาศ อุ่นจะนำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	ปิ่นทอง หมายดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	พิรานันท์ อ่ำภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	มณฑกานต์ เครือเตจ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาย	ศราวุธ โพธารินทร์	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	
น.ส.	สุภาภรณ์ ดาววี	เภสัชกรชำนาญการ	
น.ส.	พิพาพรรณ กางสำโรง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ศิริพร จิระศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	ปานพิกุล สกุลอุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	สมพร กวงแหวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	กมลวรรณ เตชะฟอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	จิรัฐยา จุลมนต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	นิตยาภา นันทขำ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	
นาย	จิระพงษ์ กอเทพวัลย์	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	พัชรี กุศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	พรทิวา สุภาใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	ดารานี แซ่เอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	
	น.ส.	ชื่อ-สกุล		
ดีเด่น	น.ส.	อรวรรณ ไชยสวัสดิ์	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน	
	น.ส.	พัชรดา อังสนานันท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	นาง	ประสพพร วิสิษฐอุตรการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
	นาย	ชูกร จิตติกาหนท์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
	นาง	วัชรินทร์ อิงคะนิรันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
	น.ส.	ภัณฑิลา วิชาษา	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
	น.ส.	ฐนิกา เมืองวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	นาง	เพชรรัตน์ วงศ์วิไล	นายแพทย์ชำนาญการ	
	น.ส.	นวพร คำแจ่ม	นายแพทย์ชำนาญการ	
	น.ส.	เพชร สิริตนาวลี	นายแพทย์ชำนาญการ	
	น.ส.	อรยา จรียา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	นาง	ดวงแสง อัมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
	นาย	นันทวัฒน์ ยาวุฒิ	นายแพทย์ชำนาญการ	
	น.ส.	ภัสราภรณ์ จึงท่า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	น.ส.	กรกนก คีรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	น.ส.	ปรียาภัทร แก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	น.ส.	ศศิชา ศิริลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
	นาง	เสาวลักษณ์ โกสย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
	ดีมาก	น.ส.	กชนิภา แก้วน้อย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
		น.ส.	วทันยุดา วาทกานต์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.		วิภาวรรณ วงศ์ใหญ่	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง		ติษยา กิตติธรสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.		จรรยาภรณ์ ปันธิมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.		พิชญญา บุญเกิด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.		หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์	นายแพทย์ชำนาญการ	
นาง		ปนัดดา ธีระเชื้อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.		ชโนรัช สุวรรณเวทิน	เภสัชกรชำนาญการ	
น.ส.		จิราภา ไชยธงยศ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง		ตรุณี แบ่งทิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.		จุฑามาศ อนุวงศ์เจริญ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นาง		พรรณนา ดวงสุวรรณ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
นาง		ทองสุข รัง ษี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	
นาย		นพตล รียะสาร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
นาย		ชัชวาล พละภิญโญ	นายแพทย์ชำนาญการ	

ระดับ ดีมาก	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
	นาง	จิรานุช วงศ์อุทัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ณัฐินี พิทักษ์ศิริอนันต์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	จรรยา บุญเกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	พรทิพย์ ศิริแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	เมธิณี ไชยวงศ์ษา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	พรพัชรนันท์ ภัทรพิเรนฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	กฤษณา เมืองมูล	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	
นาย	ธเนศ ชัชวาลชัยทรัพย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
น.ส.	ธีรดา สุขสบาย	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
น.ส.	กรกมล ไชยนุรักษ์	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	
นาง	สุพรรณณี ชูระแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	วิริยา หลิดชีวงค์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
น.ส.	ชลาทิพย์ ชี้อวัฒนา	นายแพทย์ชำนาญการ	
นาย	อภิพล ทะโป	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน	
น.ส.	วัชรพร มอรรยอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อภิญา บุญธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ธนิตชนก ไชยเปิง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	บุญสิตา บุญเกษมพิทักษ์พงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	พุดิศา ทองหลอม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อังคัรวรา เรืองศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อัมพวันต์ มานะสุนันท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ทัศนติกา ศรสูงเนิน	เภสัชกรปฏิบัติการ	
น.ส.	หริณรัญชนา เตชะสา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กาญจนา สมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
น.ส.	สุปรียา ส้าราญชื่น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
น.ส.	สิริฉัตร หวังกิตติกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
นาง	มลวิภา กันทะเรือน	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน	
น.ส.	ผกามาศ ดวงทิพย์	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน	
น.ส.	กรกษม หาญรัตนชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ญาณนันท์ พันธุ์ปัญญา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
นาง	บุษราคม แก้วประภา	นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ	
นาย	อาทิตย์ รมโพธิ์	นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ	
น.ส.	ศิริมาส ปาละมี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	สุวิมล ธงนาถ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

ระดับ ดีมาก	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
	นาง	มยุเรศ ใจโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ศรินดา ไชยวงศ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	
น.ส.	สุนันท์ ยศเรือนคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ภัทราภรณ์ พรหมอ่อน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	เมวิกา จันทคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาย	ปรัชชาพัทธ์ ลภัสภักคณุตม์	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	สุทธิวรรณ ตี๋ใหม่	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
น.ส.	วิฐวรรณ สุชาติานนท์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
น.ส.	รัชดาภรณ์ ไกรมูล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาย	สรารุช ทมโยธา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	
นาง	อัญชลี แก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ธัญญพัทธ์ จันทา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	นิลวรรณ นิลสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	จิตติพร มากเมือง	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
น.ส.	ชนิลชัญญา เสียงเพราะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ภิกษณา เลิศเรืองปัญญา	เภสัชกรปฏิบัติการ	
นาง	สมจินตนา เปี่ยมอนันต์	เภสัชกรชำนาญการ	
น.ส.	สยมพรรณ โกฎิคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	ชุตिकाญจน์ ดวงใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	สุนีย์ จินะจันทา	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	
นาง	นวพร สีนสกลวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	บุญเทียน แก้วมงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	พิมพ์ชนก สุริยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	รัชฎาวรรณ รัตน์ะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาย	ธัชวุฒม์ หวงสุวรรณการ	นายแพทย์ชำนาญการการ	
น.ส.	วิกานดา ฟองเสา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	ณัชชา ปลอดภัย	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
น.ส.	ตรีวรา เจษฎากานต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	นลินี แก้วทอง	เภสัชกรปฏิบัติการ	
น.ส.	สุพรรณนิภาห์ สุขะ	จพง.เภสัชกรรม ชำนาญงาน	
น.ส.	รम्मณีย์ ภิรมย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	สินีนาง วังศรีบูลย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
นาง	ฐิตารีย์ ทวีศิริวัฒนกุล(ใจมาทอง)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นาง	ภาณี ศรีสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ระดับ ดีมาก	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
	น.ส.	วชิราภรณ์ จันสม	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.	หนึ่งฤทัย เมืองทรัพย์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
นาง	พรพรรณ วรวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ปรีชญา เจริญดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	โซติมณี คุณรังษีสมบูรณ์	เภสัชกรชำนาญการ	
น.ส.	อาจารย์ วิทย์ผดุง	เภสัชกรชำนาญการ	
นาง	สร้อยเพชร วงศ์วัลย์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	
น.ส.	จุฑาพิณ สมณะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	เรณูมาศ ชุ่มใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	สุทธิตาภรณ์ สุทธิเมธีสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาย	สุรพิชญ์ เทพรินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ณิชานันท์ จันท์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กรรณิการ์ ศรีวิจา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กัญญาณัฐ นามวงศ์พรหม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	แก้วกานต์ สนิทเชษณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	จิราภรณ์ พุททา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	จุฑามาศ จิตจักร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	จุฑามาศ หาญรัศมีวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	จิราพรรณ ปันธิมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ชญานี สมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ณัฐนิช อ้าแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ดวงดาว อุดมโยธิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ทิพวัลย์ ดวงรัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ชนพร กำเนิดนที	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	นันทิ์หทัย ชัยสุรินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	บุษบา ยั่งยืนกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ปัทมาภรณ์ แดงบุญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	พัชรินทร์ จันตาทะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	เพ็ญพิชชา ศิลปเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	พัชรีย์ ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	พิมพ์พิสุทธิ์ ชวนชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	เพ็ญพิชชา ปัญญาแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	พัทธวนันท์ หล่ออริยวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	พัทธนันท์ หาญศึก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

ระดับ ดีมาก	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
	น.ส.	พิมพ์ภา วงศ์สวย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	พรพรรณ เบ็ญใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	พัสดราภรณ์ ปินตาเสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	มะลิวัลย์ คำใหญ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	รุจีพร แก้ววงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	รัมภา ศรีพวงใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	รัตนา พีระวัฒน์คงทน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	สุดารัตน์ เลขา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	รัชดาภรณ์ เทียงจินตา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
นาย	พฤทธิพงศ์ ภักดี	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
นาย	ณัฐ อัมพร	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	
น.ส.	วิภาวรรณ ปิ่นทะนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	วีรชา นันทวิริยะชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อรุโณทัย อย่างอิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	นฤพร อินธิยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	เบญญาพร จมภู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ฉัตรกนก อภิบาล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	
นาย	วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	ชลิตา ไนจักร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กฤติกา หวงสุวรรณากร	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	กมลวรรณ เจริญพันธ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	ณัฐนิชา นพรตัน	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
นาย	วิชาน แก้วเขียว	นายแพทย์ชำนาญการ	
นาง	อารักขา ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นาง	จันทนา อินยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	ศุภกานต์ ณีตระกูล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อณัฐฐิวิตตา อะทะสี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กณิการ์ เวชพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
น.ส.	จินตภรณ์ สุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	วีรภานต์ คู่มีเศษ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กษมพร บัญญาเบ็ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	กัญญารัตน์ ใหม่จันทร์แดง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ณัฐชยา แก้วเมืองไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	นาถอนงค์ ไชยขัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

ระดับ ดีมาก	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
	น.ส.	อัจฉรา แก้วถำทำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	พิพาพาวดี จันทร์ใส	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
น.ส.	ปรรณธร ศรีกันชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	ศิริภัสสร คำแสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	สุทธิฉา ขัตตะละ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อดิสา เบ็ญไชยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อมลณัฐไชยสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
น.ส.	อรธีรา สิทธิผล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาย	ธันว์ ปวราชิสันตุ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
นาย	พนัสฐ เตอะอ้าย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
น.ส.	นฤมล จันทร์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	กิตติภา อาทิตย์	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	สิริกานต์ ทิพยะ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	
นาง	พิมภิมุข กลั่นเรืองแสง	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	มัลลิกา บุญยัง	นายแพทย์ชำนาญการ	
นาง	รอยพิมพ์ เลิศวิริยานันท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นาง	สุกัญญา บุญโถม	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
น.ส.	สุวิมล อันทธาศิริ	นายแพทย์ชำนาญการ	
นาย	ปิยะ โทสุขโขวงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	ทัศนิกา คณะนัย	เภสัชกรชำนาญการ	
พ.จ.อ.	ภิชัย ยั่งยืน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	ชลธิชา จิตต์สุนทร	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	
น.ส.	ธัญพร วงศ์วรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
นาง	ชรินทร์รัตน์ ทานศิลา	เภสัชกรชำนาญการ	
นาง	วิลาสณี เกิดผลวัฒนา	เภสัชกรชำนาญการ	
นาง	ชาวะลี ปิงกุล	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน	
น.ส.	ชิตาภา พงศ์ศุภสมิทธิ	นายแพทย์ชำนาญการ	
น.ส.	ศศิวิมล ทองวิลาศ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
นาย	สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นาย	สุรพันธ์ ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นาย	อิศราวุฒิ ทองเมฆ	นายแพทย์ชำนาญการ	

โรงพยาบาลอุ้มทรราช
1529
เลขรับ.....
วันที่ 25 มี.ค. 2565
เวลา 09.29 น.



ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๐๖๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๐ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบการประเมินรอบ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และให้รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ นั้น

บัดนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อให้หน่วยงานนำไปเปิดเผยให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอง พันทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มทรราช

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารเจ้าหน้าที่

ดำเนินการต่อไป

แจ้งงาน ITA

วันที่ 25 มี.ค. 2565

แพทย์หญิง

๐๖

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 25 มี.ค. 2565

โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ - ๕๐ ต่อ ๒๐๗, ๒๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๑๗๔๐



ประกาศโรงพยาบาลสันทราย

เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
โรงพยาบาลสันทราย

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ น.ร.๑๐๑๐/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผล
การประเมินผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

โรงพยาบาลสันทราย ขอประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวรวุฒิ โสวัชรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
ของลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสันทราย
รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	นางไพรสุดา ผิวดวรรณ	พนักงานพิมพ์ ส 4
ดีมาก	นางพวงเพชร นันติแก้ว	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	น.ส.ขันธแก้ว ดวงรัตน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	นายสวิง บุญทะวงศ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	นายวัชร คำกูด	พนักงานธุรการ ส 2
	นายประจวบ จอมนงค์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	น.ส.นงค์เยาว์ เตมิกิติ	พนักงานกายภาพบำบัด ส 1



ประกาศโรงพยาบาลสันทราย

เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
โรงพยาบาลสันทราย

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ น.ร.๑๐๑๐/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มี
ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

โรงพยาบาลสันทราย ขอประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒๖

(นายวรฤทธิ โสวัชรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
ของพนักงานราชการ โรงพยาบาลสันทราย
รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	น.ส.สุกัลยา ศิริวรรณ	นักจัดการงานทั่วไป
ดีมาก	น.ส.ภานุมาศ หอมนวล	นักรังสีวิทยา



ประกาศโรงพยาบาลสันทราย

เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
โรงพยาบาลสันทราย

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ น.ร.๑๐๑๐/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อ
เป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

โรงพยาบาลสันทราย ขอประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๐๒

(นายวรุฒิ โฉวีชรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสันทราย
รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	นายศุภชัย ต้นสงวน	พนักงานประจำห้องยา
	นางพัชรภรณ์ ดวงรัตน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางจุฬาลักษณ์ แสนสุวรรณ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวยุพิน ถดีเหมันต์	ผู้ช่วยพยาบาล
	นางกาญจนา รัตน์ัง	พนักงานจุลทัศน์ากร
	นางสาวอุไรวรรณ วัฒนวงศ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวกัลยา ไสจริง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวสุชัญญา เมธาทัศน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางพรพิมล แซ่ลิ้ม	พนักงานจุลทัศน์ากร
	นางสาวณิชากรนต์ โท๊ะยะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวศรีพรรณ สีธงคำ	จพ.การเงินและบัญชี
	นางสาวอังคณา आयูยีน	จพ.การเงินและบัญชี
	นางสาวณัฐธิดา แก้ววงศ์वाल	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวเซาวรา แสงคำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวภักคมลทิพย์ สุภักคกาญจน์กุล	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวปณัฐดา เทพจันทร์ตา	พนักงานบริการ
	นายคมสันต์ กองวิ	พนักงานขับรถยนต์
	นางสาวธารีรัตน์ บุญทวี	เจ้าพนักงานธุรการ
	นายอภิสิทธิ์ ทองอร	พนักงานขับรถยนต์
	นางสาวจุฑามาศ เรืองศิลป์	นักจิตเวช
	นางสาวปัทมา อ่อนหวาน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวอารีย์ ศุจิพัฒน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นายสมบูรณ์ จอมแสง	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
	นางสาวเบญญาภา มั่นทะนา	พยาบาลวิชาชีพ
	นายกรีธากร แข็งแรง	ผู้ช่วยพยาบาล
	นางสาวอรุณรัตน์ อมรรุณโรจน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นายวรุตม์ ปินตาเสน	จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
	นางสาวกัลย์สุดา ภูผาอารักษ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
	นางแคทรียา เลาแก้ว	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาววิลาสินี วงศ์ใหญ่	พยาบาลวิชาชีพ
	นางสาวรังษิษฎฐ พลเยี่ยม	จพ.พัสดุ
	นายประทีป จันทรใส	ช่างเทคนิค
	นายชัยพร มอญแสง	พนักงานขับรถยนต์
	นางสาวพรยุพรรณ ช้างจะงาม	พยาบาลวิชาชีพ
ดีมาก	นางสาวธิติมา แซ่เท้า	พยาบาลวิชาชีพ
	นางสาวมยุรา ยงวีรบุรุษ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวประกายแก้ว กงมะลิ	พยาบาลวิชาชีพ
	นางสาวนันทพร แข่งขัน	พยาบาลวิชาชีพ
	นางวิไลพร ฝูงทอง	พยาบาลวิชาชีพ
	นายวีรยุทธ แซ่เท้า	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	นางสาวสุดารัตน์ แสนนิทา	จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
	นางสาวสุมินตรา สายแปง	พยาบาลวิชาชีพ
	นางสาวสุดารัตน์ คัมภีระ	พยาบาลวิชาชีพ